

Số: 29/BC-HĐND

TP. Nam Định, ngày 15 tháng 7 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Thẩm tra của Ban Pháp chế trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và sự phân công của Thường trực HĐND thành phố. Ban Pháp chế HĐND đã tiến hành thẩm tra các báo cáo của UBND thành phố và báo cáo của các ngành: Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Chi cục THA dân sự thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố.. và các dự thảo nghị quyết.

Ban Pháp chế trân trọng báo cáo HĐND thành phố kết quả thẩm tra như sau:

#### **1. Kết quả thẩm tra báo cáo của UBND thành phố về lĩnh vực pháp chế:**

Qua xem xét báo cáo và làm việc với các cơ quan chủ trì soạn thảo. Ban pháp chế thống nhất đánh giá: báo cáo đã phản ánh toàn diện, khách quan tình hình an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022. UBND thành phố và các ngành đã tích cực, chủ động trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, điều hành, thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân, tập trung xây dựng chính quyền vững mạnh.

Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được đảm bảo, duy trì và thực hiện nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra canh gác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân an toàn, đúng luật.

Công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ; đã bảo đảm an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông phục vụ các hoạt động trong chương trình Sea Games 31 tổ chức trên địa bàn thành phố; thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục được các cơ quan, ban ngành và các phường, xã quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được chỉ đạo giải quyết cơ bản kịp thời, tuân thủ các quy định của pháp luật không để xảy ra điểm nóng về khiếu nại tố cáo trên địa bàn thành phố. Công tác pháp phòng chống tham nhũng tiếp tục được triển khai trên nhiều lĩnh vực, trong đó chú trọng các biện

pháp phòng ngừa. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, đạt được những kết quả tích cực.

Ban pháp chế nhất trí với nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của UBND thành phố trong lĩnh vực pháp chế. Đề nghị UBND thành phố phát huy kết quả đạt được, khắc phục tồn tại hạn chế; tiếp tục quan tâm đến công tác cải cách hành chính tại các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường sự phối hợp triển khai đồng bộ thực hiện hiệu quả các giải pháp đề đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra năm 2022.

## **2. Kết quả thẩm tra báo cáo công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Công an, Ban Chỉ huy quân sự thành phố.**

Các báo cáo đã phản ánh khách quan kết quả công tác của các ngành, thể hiện rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, các ngành đã chủ động khắc phục khó khăn, tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022.

- **Đối với viện Kiểm sát nhân dân thành phố:** Trong những tháng đầu năm 2022, viện Kiểm sát nhân dân đã thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, chất lượng kiểm sát được nâng cao; tỷ lệ và chất lượng giải quyết án của Viện kiểm sát thành phố đạt kết quả cao: giải quyết tin báo tố giác tội phạm đạt 93,4%, tỷ lệ truy tố đạt 99%...tội phạm được xử lý chính xác, kịp thời, không để xảy ra oan sai, không để lọt tội phạm. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong sáu tháng đầu năm, hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện hiệu quả chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp và tăng cường trách nhiệm của công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra.

- **Đối với Tòa án nhân dân thành phố:** 6 tháng đầu năm Tòa án nhân dân thành phố Nam Định đã tập trung giải quyết các loại án đảm bảo đúng trình tự thủ tục, chất lượng xét xử ngày càng được nâng lên. Đã giải quyết, xét xử 589/718 vụ án các loại đạt tỷ lệ 82% (giảm 9 vụ so với cùng kỳ) trong đó: án hình sự đã giải quyết 178/189 vụ đạt 94%. Quá trình xét xử TAND thành phố đã chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước không để xảy ra việc kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Các vụ án hình sự đều được xét xử trong thời hạn luật định; các bản án, quyết định đều được ban hành trong thời hạn luật định. Tuy vậy, một số vụ án vẫn còn để quá thời hạn giải quyết, tỷ lệ giải quyết án tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại chưa cao.

Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố tập trung xét xử và giải quyết các loại án (án dân sự, kinh doanh thương mại) đảm bảo tỷ lệ giải quyết đạt và vượt chỉ tiêu của ngành giao đồng thời làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến nhân dân, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận để hiểu và chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

- **Đối với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố:** 6 tháng đầu năm 2022 cơ quan thi hành án dân sự thành phố đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu triển khai

nhiều biện pháp, chủ động bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, nhiệm vụ chính trị của địa phương triển khai đồng bộ trên các mặt công tác. Đã giải quyết xong 441/653 việc (đạt 67,68% tỷ lệ thi hành về việc) có điều kiện thi hành với số tiền 32.045.296.000 đồng/ 89.621.881.000đ đạt 35,75% tỷ lệ thi hành về tiền Trong đó đã thi hành xong một số vụ án, thu tiền về cho ngân hành có giá trị lớn. Đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự thành phố tích cực rà soát, xác minh phân loại án có điều kiện thi hành để tổ chức thi hành án dân sự đạt kết quả thi hành xong cao hơn nữa, đạt chỉ tiêu ngành giao đặc biệt là các án thu về cho ngân sách nhà nước.

- **Đối với Công an thành phố:** Công an thành phố đã chủ động triển khai nhiều biện pháp để phòng ngừa, kiềm chế sự gia tăng tội phạm và vi phạm pháp luật; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt những vấn đề về an ninh, trật tự; tích cực triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; đảm bảo an toàn cho các sự kiện quan trọng của thành phố. Đề nghị Công an thành phố tiếp tục chủ động nắm, nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình tội phạm; tập trung đấu tranh, giải quyết các loại án nổi, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

- **Đối với Ban chỉ huy quân sự thành phố:** Ban Pháp chế HĐND thành phố nhất trí với báo cáo công tác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong 6 tháng đầu năm 2022 của Ban Chỉ huy quân sự thành phố. Ban Chỉ huy quân sự đã thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nhiều nhiệm vụ đã triển khai đạt hiệu quả như công tác chính sách hậu phương quân đội, chính sách xã hội; ra quân huấn luyện; diễn tập PCTT&TKCN; giải quyết các chế độ chính sách cho các đối tượng. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các khâu, các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân an toàn, đúng luật. Đề nghị Ban Chỉ huy quân sự thành phố tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về quốc phòng, tập huấn nghiệp vụ công tác cho Ban Chỉ huy quân sự các phường, xã.

## **2. Công tác thẩm tra dự thảo Nghị quyết được trình tại kỳ họp:**

Ban Pháp chế đã thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa XVII cho thấy các dự thảo Nghị quyết đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về căn cứ pháp lý, nội dung và thể thức văn bản theo quy định. Đề nghị HĐND thành phố xem xét, thông qua.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND thành phố, kính trình HĐND thành phố xem xét quyết định./.

### **Nơi nhận:**

- TT Thành ủy;
- TT HĐND;
- Lãnh đạo UBND TP;
- Đại biểu HĐND Khóa XVII;
- Các phường, xã;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu.

**TM. BAN PHÁP CHẾ**

**TRƯỞNG BAN**



**Đặng Hồng Kỳ**